

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 14 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16195

หน้า: 7(บนขวา)

Col.Inch: 51.70 Ad Value: 62,040

PRValue (x3): 186,120

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: โรงเรียนของฉัน: แชมป์วาดภาพ 'วันชาติฝรั่งเศส'



แชมป์วาดภาพ 'วันชาติฝรั่งเศส'



โรงเรียน
ของฉัน

education@matchon.co.th

หนูชื่อ ด.ญ.ปริยากร แदनชนน ชั้น ม.3/5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เพิ่งได้รับรางวัล ชนะเลิศการแข่งชันวาดภาพ ในงาน เทศกาลเฉลิมฉลองวันชาติฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ ประเทศฝรั่งเศส ในฝันของฉัน ที่เราตัดสินใจเข้าประกวดวาดภาพ เพราะตอนนั้นกำลังวาดภาพอยู่ในคาบ วิชาภาษาฝรั่งเศส อาจารย์สอนฝรั่งเศสเดิน มาคุยกับเพื่อนที่นั่งข้างๆ แล้วเหลือบมาเห็น รูปที่เราวาด อาจารย์บอกว่าชอบลายเส้น และการลงสีของเรา เลยบอกว่าช่วงเดือน กรกฎาคม จะมีกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส อยากเห็นผลงานเราเข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์ ยังบอกอีกว่า ถ้าเข้าร่วมการแข่งขัน จะมี คณะพิเศษในวิชาภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย

ตอนได้ยิน ในใจก็คิดว่า โหนะๆ ก็ปีสุดท้าย ของ ม.ต้นแล้ว ได้แสดงความสามารภใน กิจกรรมโรงเรียนด้วยคงจะดี ตอนแรกว่า จะวาดหอไอเฟลใหญ่ให้เด่นๆ แต่วาดไปวาด มารู้สึกว่าเหมือนมันจะถล่มลงมาตลอดเวลา เลยลบวาดใหม่หลายรอบจนหมดไฟ จึงเท ไอเดียเก่าไป หลังจากหมดไฟไปหลายวัน ก็ได้แม่กับเพื่อนๆ เติมพลังงานให้ จนช่วง สองวันสุดท้ายก่อนส่ง ได้ยื่นเพื่อนพูดกันว่าภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่โรแมนติก เลย ได้วาดภาพคู่รักกำลังหวานกันที่ร้านอาหาร หู และมีวิวเป็นหอไอเฟล สถานที่ที่เป็น ซิกเนเจอร์ของฝรั่งเศส

ตอนที่ส่งไปไม่ได้คาดหวังที่หนึ่ง เพราะรู้สึกว่า ยังดีใจที่ยังไม่ตก กับคุณภาพงานที่รู้สึกว่าย่าง ดีไม่พอ เลยขอมากสุดแค่ชมเชย ตอนเพื่อน รังมาบอกที่ห้องว่าได้ที่หนึ่ง ก็ดีใจจนบอกไม่ ถูกเลยคะ

ถึงจะวาดภาพบรรยากาศฝรั่งเศสออกมา ได้ที่หนึ่ง แต่ยังไม่เคยไปฝรั่งเศสเลย ถ้ามีโอกาสก็อยากไปสัมผัสจริงๆ ว่ามันเป็นแบบ

ไหน ถ้าเคยไปเที่ยวฝรั่งเศสก่อนมาวาดภาพ นี้ คงออกมาดูดีกว่านี้มากแน่ๆ ค่ะ จากที่ค้นหาเฟรเพอร์เรนซ์วาดภาพ ในอินเทอร์เน็ต รู้สึกว่าประเทศฝรั่งเศสดู บรรยากาศดี และน่าไปเที่ยวมากเลยคะ โหนะจะอาหารของประเทศเขา ก็น่ากิน ถ้า ได้มีโอกาสไปเที่ยว จะไปให้ได้ทุกที่ แล้ว ลองกินให้ครบทุกเมนูเลยคะ

ปริยากร แदनชนน

ชั้น ม.3/5 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

หมายเหตุ : 'ข่าวการศึกษา มติชน' ขอเชิญชวน นักเรียนชั้นประถม และมัธยมศึกษา บอกเล่าเรื่องราวความประทับใจเกี่ยวกับโรงเรียน กิจกรรม เพื่อน และคุณครู ส่งมาที่คอลัมน์ 'โรงเรียนของฉัน' และขอเชิญชวนน้องๆ ระดับอุดมศึกษา เขียนบอกเล่า ความประทับใจต่างๆ ในรั้วสถาบันอุดมศึกษา ส่งมายังคอลัมน์ 'เด็กมอ..ขอแจม' (education@matchon.co.th) ประมาณ 1 หน้า A4 พร้อมภาพประกอบสุดมันส์ของน้องๆ 4-5 ภาพ หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายการศึกษา หนังสือพิมพ์มติชน 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ของน้องๆ เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับ 'ชุดของที่ระลึก' สนับสนุนโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

